

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ประธานสภาฯ ก่อนเริ่มการประชุม ขอให้สมาชิกฯ ทุกท่านยืนขึ้น และกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนตามข้าพเจ้าฯ

ประธานสภาฯ —ประธานสภาฯ กล่าวนำสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ—
ประธานสภาฯ เมื่อเพื่อนสมาชิก มากันครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเริ่มเปิดการประชุมในวันนี้รับตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ได้กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๑๖ จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน ซึ่งในวันนี้ คือวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ผมขอเข้าระเบียบวาระเลยครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. การแนะนำตัวข้าราชการที่ย้ายเข้ามาปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ซึ่งย้ายมาใหม่หนึ่งคน และอีกคนหนึ่งคนผมได้ทำการแนะนำไปแล้วเมื่อการประชุมสภาสมัยที่ ๑ แต่ตอนนั้นท่านไม่ได้มาคือ นางอุษา เกษเพชร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ย้ายมาจากเทศบาลตำบลคลองปราบ และท่านที่สองนายสุวรรณ มณีอ่อน ตำแหน่งรองปลัด ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อีกท่านหนึ่งผมได้รับทราบอย่างมาเป็นทางการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาย คือ ผอ.สุเทพ บุญแก้ว ซึ่งมีกำหนดการมาในวันนี้ และในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ครู ชาวบ้านบ้านวังหินจะ

มาส่งที่โรงเรียนบ้านปลายน้ำ ผากท่านนายกฯไว้ด้วยไม่ทราบที่เราต้องไปต้อนรับด้วยหรือไม่ คงจะมีการแจ้งมาครั้งหนึ่ง

๒. ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้มีการลงคะแนนด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งฯ ตามร่างพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีกำหนดการการประชาสัมพันธ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งตามวันและเวลาดังกล่าว สำหรับผม ท่านนายกฯและท่านปลัดติดภารกิจที่อำเภอโดยต้องไปร่วมการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานสภาฯ

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ด้วยคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ครั้งที่ผ่านมา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่จันทร์ ที่ ๑๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมว่าต้องแก้ไขหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีท่านใดมีข้อแก้ไข ในการนี้จึงขอมติรับรองรายงานการประชุม ซึ่งท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ผ่านการรับรองจากสภาฯ แห่งนี้โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

สมาชิกสภาฯ รับรอง ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๓ คน คือประธานสภาฯ เลขาธิการสภาฯ และนายภราดร เกษเพชร ลาไม่เข้าร่วมประชุม

ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา มีมติรับรอง ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๓ คน คือประธานสภาฯ เลขาธิการสภาฯ และนายภราดร เกษเพชร

ระเบียบวาระที่ ๓

ประธานสภาฯ

เรื่องกระทู้ถาม

ไม่มีท่านใดยื่นกระทู้ถามในครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ ๔

ประธานสภาฯ

เรื่องที่เสนอใหม่

๔.๑ เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น

ตามที่คณะผู้บริหาร ได้เสนอเรื่องเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐-มีนาคม ๒๕๖๑) ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงครับ

นายเสกสรรณ กาโห
นายก อบต.ลำพูน

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนทุกท่าน
ระเบียบวาระการประชุมสภา อบต. ลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑
วาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอใหม่ ๔.๑ เรื่องเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น
ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม
๒๕๖๐-มีนาคม ๒๕๖๑) ซึ่งในทุกปีจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตำบลของเรา รายละเอียดได้แจกเอกสารให้กับสมาชิกทุกท่านแล้วครับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ กำหนดให้คณะกรรมการ
ติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนการพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี ในส่วนแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ในครั้งนี้
จะประกอบไปด้วย ๒ ส่วน คือ การติดตามการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔) และการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐-มีนาคม ๒๕๖๑) ซึ่งจากการที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาฯ ได้ดำเนินการติดตามการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) มีดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน สามารถดำเนินงานได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของแผนพัฒนาฯ
๓. โครงสร้างที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ และแก้ไขเพิ่มเติม ทั้งฉบับที่ ๑ และ ๒ เฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวนทั้งสิ้น ๒๔๘ โครงการ
๔. โครงการที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ และการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มีจำนวนทั้งสิ้น ๕๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๙ ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

๕. โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วในระยะเวลาที่ผ่านมา จำนวนทั้งสิ้น ๗ โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว จำนวนทั้งสิ้น ๖ โครงการ งบประมาณ ๙๐๕,๗๒๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘๖ ของแผนการดำเนินงาน

โดยงบประมาณตามโครงการที่ได้ระบุไว้ในแผนฯ จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๔๘,๘๘๖,๘๑๙.- บาท เมื่อนำข้อมูลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐-เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ คิดเป็นเงินร้อยละ ๑.๘๕ ของงบประมาณที่ระบุไว้ในแผน ซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มีโครงการเป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่สามารถบรรลุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และโครงการที่สามารถดำเนินการได้จริงในปีนั้นๆ ข้อเสนอจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ควรมีการตั้งงบประมาณให้เหมาะสม มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ มีการประมาณการราคาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิธีการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น
๒. การปรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผน ควรพิจารณาโครงการที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการ รวมถึงควรพิจารณางบประมาณและค่านึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรลุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
๓. การตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ทั้งนี้อาจจะเน้นย้ำให้มีการจัดทำโปรแกรมแผนที่ภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้ครอบคลุมและครบถ้วน เป็นการเพิ่มรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
๔. บูรณาการและประสานความร่วมมือการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงส่วนราชการต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินโครงการให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ให้ได้มากยิ่งขึ้น

๕. ส่งเสริม และสร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงสามารถสะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนโดยส่วนรวมในการพัฒนาท้องถิ่น
๖. สรรหาบุคลากรให้เพียงพอสอดคล้องกับปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนรวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน
๗. ควรปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งถนน ประปา และไฟฟ้า ให้สามารถใช้งานได้ดี และเพียงพอกับความต้องการของประชาชน
๘. ควรปรับปรุงสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างเพียงพอ เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี
๙. ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านทางหอกระจายข่าว บอร์ดปิดประกาศประจำหมู่บ้าน เว็บไซต์ และสื่อโซเชียลมีเดียมากกว่านี้ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารบ่อยๆ
๑๐. ควรพิจารณา จัดการให้บริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เช่น การจัดทำโครงการ อบต. เคลื่อนที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน และควรเชิญหน่วยงานราชการข้างเคียงเข้าร่วม เช่น รพ.สต. บ้านปลายน้ำ สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลบ้านนาสาร เกษตรอำเภอ เป็นต้น เพื่อให้ความรู้และการบริการประชาชน
๑๑. การดำเนินโครงการใดๆ ให้มีหนังสือแจ้งประชาชนเข้าร่วมให้มากขึ้น เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนมากขึ้น

๔.๒ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่๓) รายละเอียดขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายฯ เป็นผู้ชี้แจงครับ

น.ส.นवलจันทร์ ไชยยศ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ระเบียบวาระที่ ๔.๒ การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่๓) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ ซึ่งเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นและเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วแต่กรณีเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) มีความครอบคลุมประเด็นการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนอย่างครบถ้วนมากขึ้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่๓) ในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ผ่านการประชุมของคณะกรรมการ ในการเสนอร่างขึ้นมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ พร้อมทั้งการประชุมประชาคมตำบลไปในวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ผ่านมา รายละเอียดในส่วนของโครงการก็ได้ทำการชี้แจงไปแล้วในครั้งนั้น รายละเอียดโครงการพัฒนาตามเอกสารที่แจกให้ไป มีสมาชิกสภาท่านไหนที่จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ

ประธานสภาฯ

เชิญท่านสมโชค นะประสม

นายสมโชค นะประสม

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ โครงการเจาะน้ำบาดาลน้ำลึกหมู่ที่ ๓ โดยเจาะบ่อบาดาลน้ำลึกขนาด ๘๐ - ๑๐๐ เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว งบประมาณ ๒๔๖,๐๐๐บาท ท่านประธานย้อนไปดูในข้อบัญญัติของหมู่ที่ ๓ สร้างถนนคอนกรีต ๗๔๙,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลือส่วนต่างอีก ๔๗๔,๕๐๐ บาท ผมอยากทราบว่าเงินในส่วนนี้ถูกตัดไปอยู่ในส่วนไหน และวันที่เสนอโครงการไป ผมเองเสนอเจาะน้ำบาดาลน้ำลึกพร้อมเปลี่ยนท่อบริเวณขอยกแล้วเมียซึ่งชาวบ้านเดือดร้อนมาก แต่โครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติ ท่านประธานสภาฯครับเราจะทำการแก้ไขอย่างไรกับงบประมาณที่เหลือสี่แสนกว่าบาทของหมู่ที่ ๓ ครับ

ส.อบต.ม.๓

ประธานสภาฯ

เชิญท่านภราดร เกษเพชร

นายภราดร เกษเพชร

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายภราดร เกษเพชร ส.อบต.ม.๓ ผมเคยเน้นย้ำกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนว่าการจัดสรรงบประมาณยังไม่เหมาะสมงบประมาณในแต่ละปีเป็นของนายกฯ สภาฯเห็นชอบ นายกฯจะทำอะไรก็เอาเข้าสภาฯ ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพราะนายกฯไม่จัดสรรให้ตามความเดือดร้อนของชาวบ้าน ไม่ดูความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ว่ามีความเดือดร้อนอะไรบ้าง การไปราชการก็เช่นเดียวกันต้องใช้รถของเจ้าหน้าที่ อยากให้ซื้อรถเพราะมีความจำเป็นในการเดินทางไปราชการ รถที่มีอยู่ก็เก่าหลายปีแล้ว ถ้าบริหารงบประมาณแบบนี้ก็เกิดปัญหาขึ้น กราบเรียนท่านนายกฯถ้ามีโอกาสคิดใหม่ทำใหม่ เพราะการบริหารงานของท่านเป็นตัวกำหนดทิศทางการบริหารส่วนตำบลลำพูนครับ ขอขอบคุณครับ

ส.อบต.ม.๓

ประธานสภาฯ

เชิญท่านสมโชค นะประสม

นายสมโชค นะประสม

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายสมโชค นะประสม ส.อบต.ม.๓ เราไม่ได้กำหนดคร่าวๆว่าต้องงบเป็นจำนวนเท่าใด แต่ระยะทางที่เราสร้างถนนคอนกรีตที่หมู่ที่ ๓ ช่างคิดคำนวณมาแล้วว่าต้องใช้งบประมาณ ๗๔๙,๐๐๐ บาท นายกฯอนุมัติให้สภาฯอนุมัติให้ ๗๔๙,๐๐๐ บาท ส่วนเรื่องที่จะซื้อรถนั้นท่านต้องตั้งงบประมาณ

ส.อบต.ม.๓

- ขึ้นมาหนึ่งก้อน ไม่ใช่ทำโครงการเสร็จ แล้วจะมาซื้อรถ มาตัดโครงการไปแบบนี้ไม่ได้ ไม่ยุติธรรม ต้องทำข้อบัญญัติครั้งแรกเลยว่า ซื้อรถ ๑ คัน ส่วนที่เหลือ หมูไหนดี้ความเดือดร้อนเรื่องอะไรก็จัดสรรไปให้ ไม่ใช่พอเปลี่ยนงบประมาณ ไม่สามารถดำเนินการตามข้อบัญญัติได้ เปลี่ยนข้อบัญญัติใหม่แล้วเปลี่ยนงบประมาณที่หมู่ที่ ๓ หมู่เดียว ที่ผมมาทั้งดิงเพราะมาตัดงบประมาณที่หมู่ที่ ๓ เพียงหมู่เดียวขอบคุณครับ
- ประธานสภา
นายเสกสรรณ กาโท
นายก อบต.ลำพูน
- เชิญท่านนายกฯครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมขอชี้แจงครับ ผมขออธิบายให้สภาแห่งนี้ได้รับทราบ เรื่องการจัดสรรงบประมาณ ผมจัดสรรให้ตามความเดือดร้อน แต่ละหมู่จะทำโครงการอะไรก็ได้ ส่วนโครงการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึกในหมู่ที่ ๓ จะจัดสรรงบประมาณให้ ๔๗๔,๕๐๐ บาท โดยจะทำงานงบประมาณเพิ่มเติมให้ในเดือนสิงหาคม ๒๖๕๑ จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๗๔,๕๐๐ บาท ตามความเดือดร้อน ตามความเหมาะสม ผมเองไม่ได้ละเลยความเดือดร้อนของประชาชนและได้ดำเนินการแก้ไขมาโดยตลอด ส่วนในเรื่องของรถในความเป็นจริงแล้วรถมีความจำเป็นอย่างมากผมเห็นด้วย ผมอยากให้เราหันหน้าเข้าหากัน พูดคุยกัน
- ประธานสภา
- ระเบียบวาระที่ ๔.๒ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่๓) สมาชิกท่านใดเห็นควรให้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่๓) ผ่านมติสภาแห่งนี้ขอให้ยกมือขึ้นครับ
- มติที่ประชุม
- สมาชิกสภาฯ มีมติเห็นชอบ ๑๒ เสียง งดออกเสียง ๒ คน คือประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ
- ประธานสภา
- สมาชิกสภาฯ มีมติเห็นชอบให้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่๓) ผ่านมติสภาฯ จำนวน ๑๒ เสียง งดออกเสียง ๒ คน คือประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ
- ผมขอให้สมาชิกฯ ทุกท่าน พักรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันก่อนครับ และจะเริ่มประชุมอีกครั้งในเวลา ๑๓.๐๐ น. ครับ

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เริ่มประชุมต่อ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ประธานสภาฯ

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอทำการประชุมต่อตามระเบียบวาระ

๔.๓ การพิจารณายกเลิกโครงการและพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ โอนครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ โอนเพิ่มไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ขอเชิญ
ท่านปลัดฯ

นายปรีชา เนื่องเขต
ปลัด อบต.ลำพูน

ครับเนื่องจากในข้อบัญญัติของปีพ.ศ.๒๕๖๑ ที่ได้ตั้งไว้ทั้งหมด ๕ โครงการ
ดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยกัวเมีย หมู่ที่ ๓
บ้านคลองหาเหนือ งบประมาณ ๗๔๙,๐๐๐.- บาท
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยสุวรรณ ๓ หมู่ที่ ๗
บ้านสระบัว งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชอย
ประชาอุทิศ หมู่ที่ ๑ บ้านเขาน้อย งบประมาณ ๖๙๖,๐๐๐.- บาท
๔. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน
หมาก - คลองหาเหนือ หมู่ที่ ๔ บ้านหมาก งบประมาณ ๗๔๔,๐๐๐.- บาท
๕. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านถึงแก้มเปญและขยายท่อเมนต์
ระบบจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๖ บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล งบประมาณ
๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท

ซึ่งทั้ง ๕ โครงการนี้ได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณปีพ.ศ.๒๕๖๑ บางโครงการมี
ความซ้ำซ้อนกับการจ่ายขาดเงินสะสม และอยู่ในช่วงประกันอยู่ไม่สามารถที่จะทำได้
ซึ่งมีความจำเป็นต้องขออนุมัติสภาฯ ในครั้งนี้ ยกเลิกโครงการทั้งหมดทั้ง ๕ โครงการ
รวมเป็นเงินจำนวนทั้งหมด ๔,๓๘๙,๐๐๐ บาท เพื่อที่จะนำไปตั้งเป็นรายการใหม่ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนต์น้ำประปาฝายหนานลูกปลาของหมู่ที่
๑ ใช้งบประมาณ ๔๘๘,๐๐๐.- บาท
๒. โครงการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึกของหมู่ที่ ๓ บ้านคลองหาเหนือ ขนาด
๘๐-๑๐๐ เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า
และมอเตอร์สูบน้ำ ใช้งบประมาณ ๒๔๖,๐๐๐ บาท
๓. โครงการปรับปรุงก่อสร้างผิวจราจรถนนลาดยางของหมู่ที่ ๔ สาย
บ้านหมาก - คลองหาเหนือ โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม
กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๑,๕๔๐ ตารางเมตร ใช้งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐.- บาท

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหมาก-กอบแกบ ของหมู่ที่ ๔ โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ใช้งบประมาณ ๒๙๙,๐๐๐.- บาท
๕. โครงการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึกของหมู่ที่ ๖ บ้านกอบแก้ว ลึก ๘๐-๑๐๐ เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและมอเตอร์สูบน้ำ ใช้งบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ บาท
๖. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และระบบท่อจ่ายน้ำประปา ของหมู่ที่ ๖ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร สูง ๒.๗ เมตร ๑,๑๘๖,๐๐๐ บาท
๗. โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายในเขตพื้นที่ของหมู่ที่ ๗ ใช้งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท
๘. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาน้อยใช้งบประมาณ ๑๕๒,๐๐๐ บาท

รวมทั้ง ๘ โครงการนี้ ที่ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงินจำนวน ๓,๕๙๘,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ยังมีครุภัณฑ์อีก ๒ ตัว คือ

๑. ป้อน้ำบาดาล ขนาด ๑.๕ แรงม้า ๑๘ ใบพัด ใช้งบประมาณ ๒๘,๕๐๐ บาท
๒. ตู้ควบคุมป้อน้ำแบบ ๒ ชั้น ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง ใช้งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท

รวมแล้วเป็นเงินที่ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๓,๖๔๑,๕๐๐ บาท
รวมแล้วเราขอยกเลิกทั้งหมด ๕ โครงการ เป็นเงิน ๔,๓๘๙,๐๐๐ บาท ซึ่งเงินในส่วนนี้เรานำไปใช้กับ ๘ โครงการ กับ ๒ ครุภัณฑ์

ประธานสภาฯ

มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ การโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๘ โครงการ กับ ๒ ครุภัณฑ์ งบประมาณ ๓,๖๔๑,๕๐๐ บาท ผมขอมติที่ประชุมนะครับ

มติที่ประชุม

สมาชิกสภาฯ มีมติเห็นชอบ ๑๒ เสียง งดออกเสียง ๒ คน คือประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาฯ มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกโครงการและพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โอนครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ โอนเพิ่มไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวนงบประมาณ ๓,๖๔๑,๕๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ

ต่อไป วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ เชิญท่านนายกฯ ครับ

- นายเสกสรรณ กาโห
นายก อบต. ลำพูน
- เรียนท่านประธานฯ และสมาชิกทุกท่าน ในวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ ก็ได้มีหนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้สถานศึกษาทุกแห่งและสมาชิกสภาทุกท่านต้องมีถังขยะเปียก มีการแยกขยะอย่างชัดเจนและให้รายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด โดยทุกบ้านต้องมีถังขยะและมีการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้งผมเองอยากจะแจ้งให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบ โดยให้รายงานจังหวัดภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ผมขอแจ้งสมาชิกเพียงเท่านี้หากสมาชิกท่านใดมีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับ
- ประธานสภาฯ
- ผมขอทบทวนการประชุมในครั้งที่แล้วอีกครั้งหนึ่งครับ เรื่องบ้านนางเนียน เมืองน้อย เนื่องจากน้ำจะไหลไปรวมอยู่บริเวณนั้น ซึ่งจะมีท่อผ่านถนนสายนาสารไปสู่อำเภอเหมืองทอด ปากท่อจะไปอยู่ตรงบริเวณบ้านของนางเนียน เมืองน้อย น้ำออกจากท่อ ก็จะไหลเข้าบ้านของนางเนียน เมืองน้อย ไม่ทราบได้ดำเนินการหรือยังครับผมขอฝากท่านนายกฯ ด้วยครับเรื่องนี้ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของ นายศิริชัย สุทธิรักษ์ ที่ท่อน้ำประปาภูเขาเร็ว ได้ดำเนินการไปแล้วครับ ใครมีอะไรเพิ่มเติมบ้างครับ
- นายนิยม สุทธิรักษ์
รองนายก อบต.ลำพูน
ประธานสภาฯ
นายพงษ์ศักดิ์ คงทรัพย์
ส.อบต.ม.๗
- เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ผมอยากจะให้ท่านปลัดฯ ให้กำกับผู้ได้บังคับบัญชาทุกท่าน ให้ใส่เครื่องแบบชุดกาภิในวันจันทร์ด้วยครับ
- เชิญท่านพงษ์ศักดิ์ คงทรัพย์
- เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาทุกท่าน ผมอยากฝากท่านประธานสภาฯถึงท่านนายกฯครับ เรื่องประปาเหนือคลองของหมู่ที่ ๗ ผมอยากทราบว่าตอนนี้ยังมีการเก็บค่าน้ำอยู่หรือไม่เพราะว่าชาวบ้านบางคนเข้าใจว่าไม่ได้เก็บค่าน้ำ ก็ได้ใช้น้ำกันแบบเปิดทิ้ง ไม่ประหยัด เลยทำให้น้ำไม่เพียงพอ บ้านผมอยู่ห่างจากแท่งประปา ๔ กิโลเมตร ต้องขีรตขึ้นเปิด-ปิดน้ำ วันหนึ่งผมต้องขีรตไปกลับประมาณ ๑๖ กิโลเมตร เพื่อไปเปิด - ปิดน้ำ ตอนนี้เรื่องการบริหารจัดการน้ำทำกันหรือไม่ครับ เพราะไม่มีใครไปเก็บค่าน้ำ ชาวบ้านเลยใช้น้ำฟุ่มเฟือย อีกอย่างหนึ่งคือตรงท่อที่รื้อ เมื่อก่อนต่อจากน้ำห้วยลงมาครับ ช่วงที่เขาไค้นไม้ยางพาราอบต.ก็เลยต้องรื้อท่อออก ตอนนี้เขาไค้นเสร็จแล้ว เขากำลังวางท่อมาอยู่ถ้าท่านนายกฯอยากบริหารงาน ลดภาระของสมาชิกคือไปต่อน้ำลงมา ทำให้สมาชิกไม่ต้องขึ้นไปวันละ๒ ครั้ง อาจจะขึ้นไปวันละครั้ง หรือ ๒ วันต่อครั้ง เพื่อดูว่าน้ำลงมาหรือไม่ ผมขอรบกวนให้ท่านนายกฯช่วยดำเนินการต่อน้ำห้วยลงมาเพราะตอนนี้ น้ำห้วยเริ่มไหลแล้วเราจะได้ลดภาระค่าไฟฟ้าในการดูตุน้ำ ตอนนี้เราได้ทำการดูตุน้ำคลองอยู่ทุกวัน ค่าไฟฟ้าเดือนหนึ่งก็หลายบาท ถ้าเราสามารถใช้น้ำจากบนภูเขา ต่อน้ำห้วยลงมาใส่แท่งก็ได้จะทำให้เราประหยัดงบประมาณในส่วนนี้ไปได้ครับ
- ประธานสภาฯ
- ขอบคุณมากครับ เชิญท่านภราดร เกษเพชร
- นายภราดร เกษเพชร
- กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกทุกท่าน ผม ส.อบต.ม.๓ ผมอยากท้วงติง

ส.อบต.ม.๓

ท่านนายก เรื่องการคัดแยกขยะ ผู้นำไม่มีความรู้ เรื่องขยะ โดยส่วนตัวผมได้พูดเรื่องนี้มานานพอสมควร ไม่ว่าจะทั้งการศึกษาดูงาน เราเคยปรึกษากันว่าองค์กรจะทำเรื่องขยะให้เป็นรูปแบบ ที่ท่านบอกรจะทำขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล ชาวบ้านไม่มีความรู้ ชาวบ้านก็ทำไม่ถูก แต่ถ้าเราไปศึกษาเรื่องขยะ เวลาประชุมหมู่บ้าน สมาชิกก็สามารถที่จะอธิบายชาวบ้านได้ อย่างน้อยก็เป็นกระบอกเสียง แต่คราวนี้สั่งการมาแล้วให้ทำเลย ตั้งถังขยะเลยแล้วจะได้ผลหรือไม่ คือต้องเกิดกระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้น โดยให้องค์ความรู้กับสมาชิก ผู้นำท้องที่ เพื่อที่จะให้บุคคลเหล่านี้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปอธิบายให้ความรู้กับชาวบ้านได้อย่างถูกต้อง ผมได้ทำการพูดไปหลายครั้งในสภาแห่งนี้ เพื่อตำบล เมื่อมีองค์ความรู้แล้วจะทำอะไรก็ได้ เพราะจะเกิดความเข้าใจ และอีกเรื่องหนึ่งคือทางไปวัดไทรซึ่งบริเวณนั้นจะเป็นเนินสูง ถ้าแรงดันของน้ำมีไม่เพียงพอ น้ำก็จะไม่ดันขึ้นไปเลย ท่านคิดว่าชาวบ้านจะเดือดร้อนกันที่หลังคาเรือน เพราะว่าแรงดันน้ำมีไม่เพียงพอ ผมไม่ได้เรียนจบวิศวกรรมนะครับ แต่นี่เป็นส่วนมุมมองของผม อยากให้ท่านช่วยพิจารณาด้วยครับ

ประธานสภาฯ

เชิญท่านสมโชค นะประสม

นายสมโชค นะประสม

ส.อบต.ม.๓

กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกทุกท่าน เรื่องทรายอะเบทครับ ผมไปเห็นมา ซื้อทรายอะเบททิ้งไว้ ๔-๕ ถัง ซื้อมาทิ้งไว้ทำไมครับ งบประมาณของเราเราทำการจัดซื้อทรายอะเบทมา ในความเป็นจริงแล้วเป็นหน้าที่ของ รพ. สต. เราไปซื้อซ้ำกับ รพ. สต. ซื้อแล้วก็นำมาตั้งทิ้งไว้ในห้อง อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของหมู่ที่ ๒ ผมไปซื้อของฝาปิดท่อเปิดอยู่รบกวนช่างช่วยเข้าไปดูหน่อยครับ เพราะกังวลว่าจะมีคนตกลงไปได้ เพราะมีแต่ท่อไม่มีฝาท่อ ถ้ามีชาวบ้านขับรถไปตกลงไปนายกก็เดือนร้อนอีก เรื่องไฟฟ้าหมู่ที่ ๓ ก็มีหลายจุดครับที่ไฟยังไม่ได้ซ่อมหน้าบ้านคุณโชคชัยที่รับซื้อน้ำยางหนึ่งจุดที่ไม่ได้ซ่อม ทางไปบ้านหมอฮ้อยไม่ได้ซ่อมคือมีหลายจุดที่ยังไม่ได้ซ่อมขอบคุณมากครับ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณครับ ท่านสมประสงค์ ดีสงวน

นายสมประสงค์ ดีสงวน

ส.อบต.ม.๖

กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผมนายสมประสงค์ ดีสงวน ส.อบต.ม.๖ ผมอยากจะขอความอนุเคราะห์ทางฝ่ายบริหารผ่านสภาแห่งนี้ครับ ให้อนุมัติงบประมาณให้ทางกองช่างจัดซื้อมอเตอร์สูบน้ำเพื่อใช้สูบน้ำที่หมู่ที่ ๖ เพราะว่ามีมอเตอร์ตัวเก่าก็ใช้มาหลายปีแล้ว เสียบ่อยมากครับ อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องอุดหลุมบ่อที่หมู่ที่ ๖ ผมได้เห็นฝ่ายช่างไปอุดได้ ๒-๓ หลุมแล้วก็หายไป หลุมยังมีอีกเยอะไม่ทราบว่าจะเข้าไปทำอีกตอนไหนครับ เรื่องการจัดเก็บค่าน้ำ ค่าขยะ ทางชาวบ้านก็สอบถามมาหลายครั้งว่าทำไมไม่ไปเก็บ อยากให้ผู้บริหารช่วยแก้ไขเรื่องนี้ด้วยครับ

ประธานสภาฯ

ครับขอบคุณครับ เชิญท่านสมโชค นะประสมครับ

นายสมโชค นะประสม ส.อบต.ม.๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคราฟ ผมนายสมโชค นะประสม ส.อบต.ม.๓ ว่าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนจะมีการจ้างกู้ชีพ ท่านนายกฯตัดชุดให้สวยหรู สีขาว ผมขอร้องให้แต่งกายให้เป็นระเบียบเรียบร้อย อย่าใส่เสื้อยืด กางเกงขาสั้นมาทำงานนะครับ ผมฝากท่านนายกฯ และท่านปลัดฯไว้ด้วยครับ

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายเสกศรณ กาโห นายก อบต.ลำพูน กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคราฟและสมาชิกทุกท่าน ผมจะชี้แจงเรื่องของน้ำประปาของหมู่ที่ ๗ ที่สมาชิกได้ทำการท้วงติงมา ในความเป็นจริงแล้ว ในช่วงที่มีน้ำประปาภูเขาเราจะไม่เก็บค่าน้ำ ตามที่เราได้ตกลงกันไว้ แต่เมื่อไม่ใช้น้ำประปาภูเขา แต่ใช้ตุตมอเตอร์มา เราจำเป็นที่จะต้องเก็บค่าน้ำประปา ผมเองก็ยังคงกังวลอยู่ทั้งเรื่องของขยะ เรื่องของน้ำประปา ในการจัดเก็บค่าบริการ ที่ผมได้เรียกท่านปลัด หัวหน้ากองคลังให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน ผมอยากกราบเรียนท่านสมาชิกหมู่ที่ ๗ ในความเป็นจริงแล้วในเรื่องของน้ำประปาได้มีการมอบหมายให้กับทางผู้ใหญ่บ้านทุกๆ หมู่บ้าน เป็นผู้รับผิดชอบ เพราะในความเป็นจริงจะมีการมอบหมายคืนให้กับหมู่บ้านทั้งหมดทุกหมู่บ้านที่มีน้ำประปา สมมติว่าเมื่อเรามอบหมาย มอบคืนให้หมู่บ้าน ส่วนที่เสียที่ต้องซ่อมแซมเกินกำลังของหมู่บ้าน ก็ให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ในเรื่องน้ำประปาของหมู่ที่ ๓ ที่ท่านภราดร เกษเพชร พุดมีอะไรอยากให้เรามาช่วยระดมความคิดเพื่อหาแนวการแก้ไขต่อไปครับ ส่วนเรื่องฝาปิดท่อของหมู่ที่ ๒ ผมก็เห็นแล้วครับ ผมเป็นคนเก็บฝาท่อไปบ้านเพื่อจะทำการซ่อมแซม แต่ซ่อมไม่ได้ครับ ก็จะดำเนินการแก้ไขต่อไปครับ เรื่องของหลุมบ่อของหมู่ที่ ๖ เคยเข้าไปแก้ไขหลายครั้งแล้วครับ เนื่องจากก็มีปัญหาระหว่างบ้านที่อยู่ใกล้กัน จึงทำให้เกิดความล่าช้าไปบ้างครับ เรื่องของกู้ชีพ ถ้าเราไม่ดำเนินการจ้าง ถ้าไม่มีก็โดนตำหนิอีก เรามีรถกู้ชีพแล้วแต่สถานที่อยู่ของกู้ชีพก็ยังมี ให้เขามาที่อบต. เขาก็ไม่สามารถมาได้ทุกวัน ให้นำหนังสือเชิญประชุมเขาก็ไม่มา ผมอยากให้อยู่ที่ หมู่ที่ ๗ ได้หรือไม่ได้ ผมขอให้ท่านรองนายกฯช่วยประสานกับผู้ใหญ่หมู่ที่ ๗ ด้วยครับ ส่วนเรื่องทรายอะเบทที่ท่านสมโชค นะประสม ถ้ามมา เราไม่ได้ซื้อซบซ้อนกับรพ. สด. ครับ เราแค่ไม่ได้แจกจ่ายให้กับชาวบ้าน เราก็มีส่วนผิดครับที่ไม่ได้แจกจ่ายให้กับชาวบ้าน

ประธานสภาฯ ครับขอบคุณมากครับ เชิญท่านปลัดฯครับ

นายปรีชา เนืองเกตุ ปลัด อบต.ลำพูน ครับ ผมขอเพิ่มเติมหน่อยครับ ที่ท่านนายกฯพูดค้างไว้ เรื่องถังขยะเปียก ซึ่งเป็นแนวดำริของ ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จุดมุ่งหมายคืออยากที่จะให้ประชาชนแต่ละครัวเรือนคัดแยกขยะ ก่อนที่จะมาทิ้งลงถังขยะ โดยกำหนดให้ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปแนะนำ ให้ความรู้แก่ชาวบ้านครับ

น.ส.นวลจันทร์ ไชยยศ กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ทราวยอะเบทเป็นการเสนอชื่อจากงบประมาณของ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ กองทุน สปสช. ซึ่ง อบต. เป็นผู้เสนอโครงการขึ้นมา ไม่ได้เบิกจากงบของ อบต.
ประธานสภา มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านมากครับที่ได้มาร่วมการ
ประชุมในวันนี้ ผมขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐น.

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายปรีชา เนื่องเกต)

เลขานุการสภา. อบต. ลำพูน

ความคิดเห็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสมโชค นะประสม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิทธิพงษ์ มากบุญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายพงษ์ศักดิ์ คงทรัพย์)

ความคิดเห็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

- รายงานการประชุมฉบับนี้ได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการรายงานการ
ประชุม และได้ผ่านการรับรองของสภา อบต.ลำพูน ในการประชุมสภา อบต.ลำพูน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่.....เดือน
พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายคณิศร เนียมกุล)
ประธานสภาฯ อบต.ลำพูน